



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับสมัครและ
รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียงลำดับตามตัวอักษร
ดังต่อไปนี้

๑. ดร.เยาวพา กองเกตุ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพัชร จิตพิไล

ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๗ ชุด พร้อมไฟล์นำเสนอในรูปแบบไฟล์ PowerPoint หรือไฟล์ PDF
และนำส่งด้วยตนเองที่งานการประชุมและกิจการสภาฯ ชั้น ๗ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น. หากไม่นำส่งเอกสารภายในวันและเวลา
ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
โดยใช้เวลานำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที และไม่มีการซักถาม ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศ) และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A
และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จังหวัดเลย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการนำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

ลำดับ ที่	วัน / เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.	- ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดี ทั้ง ๓ คณะ รายงานตัวเพื่อนำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ - ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ประชุมชี้แจงต่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็น คณบดี ทั้ง ๓ คณะ	คณะกรรมการ สรรหา	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒	เวลา ๐๙.๑๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวน ๑ คน คือ รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหา	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓	เวลา ๑๐.๑๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. ดร.เยาวพา กองเกตุ ๒. ผศ.ศรัณย์พัชร จิตพิไล นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหา	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔	เวลา ๑๑.๑๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน คือ ผศ.จารุวัลย์ รัชมณี นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหา	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

